

Xây dựng một Ontario Tốt đẹp hơn

Ngân sách năm 2024 thực hiện kế hoạch nhằm xây dựng lại nền kinh tế của Ontario

TORONTO - Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Peter Bethlenfalvy đã công bố *Ngân sách năm 2024: Xây dựng một Ontario Tốt đẹp hơn*. Giống như phần còn lại của thế giới, Ontario tiếp tục đối mặt với tình trạng bấp bênh về kinh tế do mức lãi suất cao và những diễn biến bất ổn trên toàn cầu.

Những thách thức này đang gây áp lực lên các gia đình ở Ontario và tình hình tài chính của họ, cũng như tình hình tài chính của tỉnh. Bất chấp những thách thức này, Ontario đang tiếp tục thực hiện Kế hoạch Xây dựng (Plan to Build) của tỉnh thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng để xây dựng nhiều ngôi nhà hơn trong thời gian nhanh hơn, thu hút những công ăn việc làm tốt hơn với mức lương cao hơn, duy trì mức chi phí thấp cho các gia đình và doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục lộ trình để hướng tới cân đối ngân sách.

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Trước tình trạng bất ổn kinh tế trên toàn cầu và mức lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên các gia đình ở Ontario, chính quyền của chúng ta đang thực hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm bằng cách đầu tư để xây dựng lại nền kinh tế Ontario mà không tăng thuế. Khi chúng tôi đầu tư vào các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm những con đường, đường cao tốc mới và dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng lớn nhất ở Bắc Mỹ, chúng tôi sẽ không đẩy các chi phí này sang các gia đình lao động vất vả hoặc chính quyền của các thành phố trong Ontario vào thời điểm họ đang trông cậy là chúng tôi sẽ giữ các chi phí ở mức thấp.”

Những hoạt động nổi bật của Tỉnh bao gồm:

- Giúp xây dựng thêm nhiều ngôi nhà hơn bằng cách đầu tư \$1 tỷ vào Chương trình Cơ sở hạ Tầng Nhà ở cấp Thành phố (Municipal Housing Infrastructure Program) mới và tăng gấp bốn lần Quỹ Hệ thống Nước Hỗ trợ Nhà ở (Housing-Enabling Water Systems Fund) lên tổng số \$825 triệu để giúp các thành phố sửa chữa và mở rộng những cơ sở hạ tầng then chốt, cần thiết để đạt được những mục tiêu về nhà ở của họ.
- Kết nối khoảng 600,000 người với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản với tổng vốn đầu tư bổ sung là \$546 triệu trong ba năm.
- Ra mắt Quỹ Cơ sở hạ tầng Thể thao và Vui chơi Giải trí Cộng đồng (Community Sport and Recreation Infrastructure Fund) mới với \$200 triệu để củng cố các cộng đồng trên khắp Ontario bằng cách đầu tư vào các cơ sở thể thao, vui chơi giải trí và trung tâm cộng đồng mới và được nâng cấp.
- Đầu tư \$46 triệu trong ba năm, bao gồm cả việc mua bốn máy bay trực thăng cho lực lượng cảnh sát, để nâng cao sự an toàn cho cộng đồng ở Khu vực Toronto Mở rộng bằng cách hỗ trợ để tăng cường những cuộc tuần tra và thời gian phản ứng nhanh hơn khi xảy ra các sự cố lớn và tội phạm nghiêm trọng.

- Duy trì chi phí ở mức thấp cho người dân và doanh nghiệp bằng cách đề xuất việc gia hạn những lệnh tạm thời về việc cắt giảm thuế suất áp dụng cho xăng ở mức 5.7 xu một lít và thuế suất áp dụng cho nhiên liệu (diesel) ở mức 5.3 xu một lít cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Việc này sẽ tiết kiệm cho các hộ gia đình ở Ontario trung bình là \$320 kể từ khi những lệnh cắt giảm được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Khoản giảm thuế này đặc biệt quan trọng vì thuế carbon của chính phủ trung ương sẽ tăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2024.
- Giúp người lao động và người tìm việc, bao gồm cả người học việc, có được những kỹ năng họ cần để thăng tiến trong nghề nghiệp với khoản đầu tư bổ sung là \$100 triệu trong giai đoạn năm 2024–25 thông qua Chương trình Đào tạo của Quỹ Phát triển Kỹ năng (Skills Development Fund Training Stream).
- Hỗ trợ các cá nhân phải đối mặt với tình hình nhà ở không ổn định và giải quyết các thách thức về sức khỏe tâm thần và chứng nghiện bằng cách đầu tư thêm \$152 triệu trong ba năm cho các sáng kiến đa dạng về nhà ở hỗ trợ. Những sáng kiến này được thiết kế để trợ giúp những người dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Cách tiếp cận có trách nhiệm cho phép chúng tôi hỗ trợ các gia đình, người lao động và chính quyền thành phố ở Ontario, đồng thời tiếp tục lộ trình để hướng tới cân đối ngân sách. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư một cách cẩn trọng để giúp tạo ra các cộng đồng mạnh mẽ hơn và cơ hội tốt hơn cho các thế hệ tương lai.”

THÔNG TIN NHANH

- Trong giai đoạn 2023–24, chính quyền dự kiến mức thâm hụt là \$3.0 tỷ. Là một phần trong lộ trình hướng tới cân đối ngân sách, chính quyền dự kiến mức thâm hụt là \$9.8 tỷ trong giai đoạn 2024–25 và \$4.6 tỷ trong giai đoạn 2025–26, trước khi đạt được mức thặng dư là \$0.5 tỷ trong giai đoạn 2026–27.
- GDP thực tế của Ontario đã tăng theo mức ước tính là 1.2 phần trăm vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng 0.3 phần trăm vào năm 2024, 1.9 phần trăm vào năm 2025, 2.2 phần trăm vào năm 2026 và 2.2 phần trăm vào năm 2027. Để phục vụ những mục đích của việc lập kế hoạch tài chính một cách thận trọng, những dự báo này thấp hơn một chút so với mức trung bình của dự báo từ khu vực tư nhân.

NHỮNG THÔNG TIN THÊM

Đọc Ngân sách năm 2024: Xây dựng một Ontario Tốt đẹp hơn

Đọc những điểm nổi bật của Ngân sách năm 2024

Đọc Thông tin nền: Tổng quan về Kinh tế và Tài chính

Đọc Triển vọng Kinh tế và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2023: Cùng nhau Xây dựng một Ontario Vững mạnh

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Colin Blachar

Văn phòng Bộ trưởng

416-325-0400

Colin.Blachar@ontario.ca

Scott Blodgett

Bộ phận Truyền thông

416-728-9791

Scott.Blodgett@ontario.ca

ontario.ca/finance-news

Disponible en français